

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม ขอขอบคุณภาพประกอบจาก รายการเรื่องเล่าเช้านี้ โพสต์โดยคุณ Lakornhd Thaitv สมาชิกเว็บไซต์ยูทูบดอทคอม

สุนัขพันธุ์รื้อตไวเลอร์หลุดออกมาจากกรง ก่อนกัดคนเลี้ยง-ชาวบ้าน ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย โดยเจ้าของ เผย ปกติเป็นสุนัขขี้เล่นและผ่านการฝึกมาแล้ว จากนั้นพร้อมจะรับผิดชอบทุกอย่าง และจะทำกรงให้หนาแน่นขึ้น

เมื่อเวลา 13.00 น. ของวานนี้ (24 กรกฎาคม 2556) ศูนย์วิทยุร่วมเฝ้าระวัง สภ.เมืองอุดรธานี รับแจ้งเหตุสุนัขพันธุ์รื้อตไวเลอร์หลุดออกมาจากกรงของบ้านในชุมชนบ่อสร้าง เทศบาลเมืองหนองสำโรง จ.อุดรธานี โดยสุนัขตัวดังกล่าวกัดคนจนได้รับบาดเจ็บและเกรงว่าจะกัดชาวบ้านอีก จึงมีการประสานไปยังมูลนิธิส่งเสริมธรรมเพื่อรับตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล พร้อมแจ้งไปยังสำนักงานปศุสัตว์ให้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปร่วมจับสุนัขด้วย

ในที่เกิดเหตุพบสุนัขพันธุ์รื้อตไวเลอร์ตัวผู้ชื่อ โทโก้ ลำตัวเป็นสีดำ รูปร่างใหญ่ เดินวนเวียนอยู่ภายในชอย โดยมีผู้บาดเจ็บ 2 ราย คือ นายอ้วน ไม่ทราบนามสกุล ชาวบ้านที่ซื้อรถจักรยานยนต์ผ่านมา ถูกกัดเข้าที่แขนขวา และนายบุญช่วย มู่บ้องกลาง คนเลี้ยงที่พยายามเข้าไปห้าม ถูกกัดที่ข้อศอกซ้ายและแขนขวา เจ้าหน้าที่จึงรีบนำตัวทั้งคู่ส่งโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

ต่อมา เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้ถอยรถไปที่บ้านของ นางมะปราง สมานกุล เจ้าของบ้านและเจ้าของสุนัข โดยให้หลานสาว ซึ่งเป็นแฟนสาวของนายบุญช่วย เรียกสุนัขเข้าบ้าน ใช้เวลาประมาณ 15 นาที จึงสำเร็จ จากนั้นได้มีการปิดประตูรั้ว พร้อมทั้งนำน้ำมาฉีดเพื่อให้เจ้าโทโก้สงบอารมณ์ ก่อนที่ นางมะปราง จะนำอาหารมาให้เจ้าโทโก้กิน และจับขังไว้ในห้องด้านหลัง ซึ่งเป็นบริเวณเลี้ยงสุนัข

นางมะปราง เปิดเผยว่า ซื้อเจ้าโทโก้มาเลี้ยงได้ 2 ปีกว่าแล้ว โดยฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคต่าง ๆ ต่อเนื่องมาตลอด แม้อุปนิสัยเจ้าโทโก้จะเป็นสุนัขขี้เล่น แต่ตนก็เลี้ยงไว้ในกรงอย่างแน่นหนา จะปล่อยออกมาเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้น ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ให้ทหารในกองบิน 23 รับผิดชอบขนานเชือกค้ำ

ที่ผ่านมาเจ้าโกโก้เคยหลุดจากกรงออกไปนอกบ้านหลายครั้ง แต่ก็ไม่เคยกัดคนเลย จนกระทั่งเกิดเรื่องดังกล่าวก่อน  
ตนจึงรีบกลับบ้านมาด้วยความเป็นห่วงทั้งสุนัขและผู้ที่ถูกสุนัขกัด โดยตนพร้อมจะรับผิดชอบทุกอย่าง ทั้งค่ารักษาพยาบาล และเรื่องอื่น ๆ  
พร้อมทั้งจะเร่งซ่อมกรงของสุนัขให้หนาแน่นมากขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก

credit kapook.com